



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
ที่ ๑๕๖ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนสำเร็จ  
การศึกษาชั้นปีที่ ๔ และ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom

\*\*\*\*\*

ตามที่กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อม  
นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ ๔ และ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และมหาวิทยาลัย มีประกาศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-๑๙  
(ฉบับที่ ๑๖) ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมคนจำนวนมาก มหาวิทยาลัย  
จึงมีนโยบายในการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  
๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  
ปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ ๔ และ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ ZOOM ดังนี้

**กรรมการอำนวยการ**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราชนนทร์ นายธงชัย	เหมือนชอบ เหลืองทอง	ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก	เทียนบุชา	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ	ดุสิตัมพันธ์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์	ยอดเยี่ยมแกร	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยพร	ท่าจีน	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวรรณ	บัวรา	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธมาภรณ์	พุ่มพิจ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศรี	อัครศรีพงศ์ธร	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิ	วงศ์ทองคำ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ	สวัสดิ์นะที	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสุทธิ	ฉิมท้วม	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศมัย	พวงนาค	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชร	จักร์ตัน	กรรมการ
	สายเสนา	กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพรรณ	ธัญญาวินิชกุล	กรรมการ
นายวีระพงศ์	รุขพันธ์	กรรมการ
นายวิจิตร	จารุโณประถัมภ์	กรรมการ
นายบุญเกียรติ	ชีระภากร	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ กำหนดนโยบายและให้คำปรึกษา

### กรรมการดำเนินงาน

#### กรรมการฝ่ายประสานงานและดำเนินงาน

นายธงชัย	เหลืองทอง	ประธานกรรมการ
นางสาวพรทิพย์	ไกรถาวร	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา	เรียนสร้อย	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสงระวี	กระจ่างศาสตร์	กรรมการ
นางสาวสัณฐิตา	ตั้งคจิวงกูร	กรรมการ
นางผกาดี	ไวกลสิกรรม	กรรมการ
นางสมลักษณ์	วัฒนสารสมบูรณ์	กรรมการ
นางสาวสุพรรณณี	ปลัดศรีช่วย	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินทร์	ขันติวัฒนกุล	กรรมการ
นางสาวเพ็ญพักตร์	เกี่ยวกระโทก	กรรมการ
นายอภิพันธ์	ศรีโพธิ์	กรรมการ
นางสาวนิศรินทร์	ฉายแก้ว	กรรมการ
นายชลตรงค์	นาชัย	กรรมการ
นายอิทธิรงค์	จงใจ	กรรมการ
นางสาวเพชรลดา	ประทุมวัน	กรรมการ
นางสาวอมรรรัตน์	จิวจิน	กรรมการ
นายวิสิทธิ์นันท์	น้อยเอี่ยม	กรรมการ
นางสาววิลาสินี	ชูทอง	กรรมการ
นางสาวมารยาท	วงศ์พวง	กรรมการ
นายธนาเสถียร	ผลเงาะ	กรรมการ
นายประพร	วรรณบุษราคัม	กรรมการ
นางสาวธัญญาลักษณ์	ลิ้มพันธ์	กรรมการ
นางสาวอัญชัญ	พระนอน	กรรมการ
นายธนกฤต	ทองรอด	กรรมการ
นายกิติณัฐ	ศรีมูล	กรรมการ
นายชัยยุทธ	คำหนก	กรรมการ

นายเอกชัย	คงเพ็ญ	กรรมการ
นายวรศักดิ์	สีบุกุล	กรรมการ
นายอาณัติ	นิยมเดชา	กรรมการ
นางสาวพัชรินทร์	กุลเป็ง	กรรมการ
นางปราณี	จำปาทอง	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวศศิวิมล	สิทธิบุรณะ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวนิภาภัทร์	ศาลิคุปต์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายภูมรินทร์	อ่องสุข	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ๑. จัดทำโครงการและกำหนดการในการจัดกิจกรรม

๒. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

๓. ประสานความร่วมมือจากสำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๙

๔. ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา ดังกล่าว

๕. จัดทำรายงานตามกระบวนการ PDCA ให้กับมหาวิทยาลัยทราบ

#### กรรมการฝ่ายพิธีการ

นางสาวพรทิพย์	ไกรถาวร	ประธานกรรมการ
นางปราณี	จำปาทอง	กรรมการ
นางสาวศศิวิมล	สิทธิบุรณะ	กรรมการ
นายเอกชัย	คงเพ็ญ	กรรมการและเลขานุการ
นายภูมรินทร์	อ่องสุข	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามกำหนดการที่กำหนดไว้

#### กรรมการฝ่ายระบบสารสนเทศ

นางสาวอัญชัญ	พระนอน	กรรมการ
นางสาวศศิวิมล	สิทธิบุรณะ	กรรมการ
นางสาวนิภาภัทร์	ศาลิคุปต์	กรรมการ
นายอาณัติ	นิยมเดชา	กรรมการ
นายภูมรินทร์	อ่องสุข	กรรมการ

หน้าที่ ๑. พัฒนา Web Application เพื่อสนับสนุนการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

๒. ให้คำแนะนำการใช้งานและจัดทำคู่มือการใช้งาน Web Application ที่พัฒนาขึ้น

๓. ควบคุมและดูแลการจัดกิจกรรมฯ ผ่านโปรแกรม Zoom

๔. จัดทำแบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม รูปแบบออนไลน์

๕. สรุปการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม

**กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์**

นายบุญเกียรติ	ซีระภากร	ประธานกรรมการ
นางสาวอ้อมฤทัย	แสงแดง	รองประธานกรรมการ
นายวีระชัย	ตระหง่านกิจ	กรรมการ
นางสาวจรรุวรรณ	จันทมาลา	กรรมการ
นายพุดมิงค์	มันดินแดง	กรรมการ
นางสาวนิตา	แสงสาคร	กรรมการและเลขานุการ
นายธนพล	เฉลียวจิตตนิช	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดกิจกรรมตามช่องทางต่างๆ

**กรรมการฝ่ายการเงิน**

นางศิวาพร	เกิดวาจา	ประธานกรรมการ
นางสาวจำลอง	รอดแก้ว	รองประธานกรรมการ
นางอารมย์	ภู่งศ์อนันต์	กรรมการ
นางสาวพัชรี	สำเภาทอง	กรรมการ
นางสาวทิชากร	จอนสูงเนิน	กรรมการ
นางภริดา	พานิชเจริญ	กรรมการและเลขานุการ
นายธนาเสฏฐ์	ผลเงาะ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ เบิก - จ่ายงบประมาณตามโครงการ

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราชนทร์ เหมือนชอบ)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม